



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๑ มูลค่าข่าว ๓๔๒,๘๐๔.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

'มะเหมี่ยว' มิสทีน ไทยแลนด์ 2013

สัญญาตั้งใจเรียน และเป็นเด็กดี

ใช้เวลานในการค้นหาสาวสวยที่ขึ้นจากทุกภาคทั่วประเทศที่ทยอยติดต่อกันหลายเดือน ในที่สุดการประกวด "มิสทีน ไทยแลนด์ 2013 บาย แม็กซิม คอนแทกเลนส์" ในปีนี้ปิดฉากลงเมื่อค่ำวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ท่ามกลางกองเชียร์ของสาวน้อยผู้เข้าประกวด 50 คนสุดท้าย ที่ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว โดยสาวน้อยวัย 15 ปี "น้องมะเหมี่ยว" พรชดา เกรือคช นักเรียนชั้น ม.4 สายวิทย์-คณิต รร. อัสสัมชัญธนบุรี สามารถฝ่าด่านหินกว่าตำแหน่ง มิสทีน ไทยแลนด์ คนล่าสุดไปแบบสบาย ๆ นอกจากนี้ยังสามารถครองตำแหน่งขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน, มิสแม็กซิม คอนแทกเลนส์ และมิส สวีท ฮายส์ ไปเชชมอีก 3 รางวัล กลายเป็นดาวดวงใหม่ที่จะมาประดับวงการอีกคน

ภายหลังตอบคำถามที่ว่า "ในอนาคต



น้องมะเหมี่ยวพร้อมรองทั้งสี่

อันใกล้จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี คุณจะเผยแพร่ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างไร" มะเหมี่ยวสามารถตอบได้อย่างฉะฉาน

ว่าเอกลักษณ์ของคนไทยคือรอยยิ้ม เวลาชาวต่างชาติมาเมืองไทยชอบคนไทยเมืองไทยตรงที่มีรอยยิ้มและการไหว้ ซึ่งเป็นมารยาทของคนไทย ชาวต่างชาติต่างยอมรับการไหว้ของคนไทย ส่วนรองอันดับ 1 ได้แก่ “น้องเตย” ชลธิชา ชัยชิต อายุ 15 ปี นักเรียนชั้น ม.4 จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ และรองอันดับ 2 จำนวน 3 คน ได้แก่ “น้องเบสท์”ภัทรารวีย์ เบ้าสุวรรณ อายุ 16 ปี นักเรียนชั้น ม.5 รร.สาธิต มศว ประสานมิตร, “น้องอีฟ” อิศรียา ชื่นชอบ อายุ 16 ปี นักเรียนชั้น ม.4 รร.เชียงใหม่คริสเตียน และ “น้อง

โพน” สรพิม ต้นสุวรรณรัตน์ อายุ 18 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ระหว่างประกวด มิสทีนไทยแลนด์คนล่าสุดพกพามุคลิกความเป็นคนสนุกสนานและขี้เล่น มีรุ่มพีมิสทีนไทย

แลนด์ 2009 “เซฟ-เซฟฟานี อะวานิก” เป็นไอดอลในดวงใจ จึงสานต่อความฝันด้วยการเปิดเว็บไซต์กรอกใบสมัครด้วยตัวเอง ก่อนขอ

อนุญาตคุณแม่ (วิจิตร-กริชสา เกรือคช) โดยให้คำสัญญาว่าจะไม่ให้เสียเรื่องการเรียน และตั้งกฎเกณฑ์ไม่ให้เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 3.50 และที่ผ่านมาผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้เพราะอยากเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน อยากให้คนอื่นยึดตัวเองเป็นไอดอลบ้าง นอกจากนี้เรียนดีกิจกรรมก็ยังคงเด่นโดยเฉพาะด้านดนตรีให้ความสนใจมากเพราะทำให้รู้สึกมีความสุขและผ่อนคลายเวลาเครียด มีความถนัดเครื่องดนตรีหลายชนิดทั้งดนตรีไทย อาทิ ซึง พิณ ระนาดทุ้ม ส่วนดนตรีคลาสสิกถนัดเชลโล่ นอกจากนี้ยังชอบออกกำลังกายด้วยการเล่นแบดมินตันที่โรงเรียน หากไม่ได้เข้ามาประกวดครั้งนี้ก็มีความใฝ่ฝันอยากเป็นเชฟ ด้วยฝีมือการทำข้าวผัดที่ตัวเองบอกว่าทำได้อร่อย

สำหรับสิ่งที่ได้จากการประกวด น้องมะเหมี่ยวเผยว่า เวทีนี้มอบประสบการณ์ให้หลายอย่างทั้งมิตรภาพ ทักษะต่าง ๆ และการพัฒนาบุคลิกภาพ คนที่สนใจอยากมีประสบการณ์ดีแบบนี้ก็เตรียมตัวให้ดี พยายามทำให้ดีที่สุด และจะประสบความสำเร็จ สำหรับเส้นทางในวงการบันเทิงอยากแสดงละครกับรุ่มพีมิสทีน เซฟฟานี อะวานิก, เชียร์-ทิฆัมพร ฤทธิธอภินันท์, มิน-พีชญา วัฒนามนตรี และมะนาว-ศรศิลป์ มณีวรรณ สุดทำขอยกขอบคุณคุณแม่ อาจารย์ที่คอยให้การสนับสนุน ถ้าไม่มีพวกท่านมะเหมี่ยวก็คงไม่สามารถมาถึงจุดนี้ได้ สัญญาว่าจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดี.

